

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	ชื่อหน่วยงาน/ประเภท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี	รอบการประเมิน 2/2561
จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 29	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 32	

หน่วยงานกรอกข้อมูล		ชื่อหน่วยงาน		จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน		จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน		รอบการประเมิน	
PMH	จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)	10	จำนวนพนักงานราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		10	สรุปเชิงคุณภาพ/คุณลักษณะ		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)	
	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)	34.48	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		31.25	1) ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน (SO, ขอบกรมนา)		1) หน่วยงานกรมการจัดอบรมเอง	
PM	จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)	0	จำนวนพนักงานราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0.00	2) ภาษา (SO)		2) ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	
	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)	0.00	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0.00	3) การเรียนรู้/คุณธรรม/จริยธรรม (SO, ยุทธ.กรมฯ, ยุทธ.กรมฯ)		3) E-learning	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0	4) จิตอาสา/บริการ (SO)		4) ชุมชน/นักปฏิบัติ	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0	5) ความรับผิดชอบ/ชื่อเสียง/เกียรติ (SO)		5) อื่นๆ (การสอบมา การมอบหมายงาน ฯลฯ)	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0.00	6) ทักษะเพิ่มเติม (SO)		0	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0.00	7) ทักษะ/ทัศนคติและประยุกต์ใช้ (SO, ยุทธ. กรมฯ)		0	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0	8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (ยุทธ. กรมฯ)		0	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0	9) การใช้เทคโนโลยี (ยุทธ. กรมฯ)		0	
			จำนวนข้าราชการที่รับแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า 30%)		0	10) ทักษะการคิด (SO, ยุทธ. กรมฯ)		0	

* โดยชื่อคุณสมบัตินั้นจะต้องมีคุณลักษณะ/คุณลักษณะเด่น และผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น

** โดยชื่อคุณสมบัตินั้นจะต้องมีคุณลักษณะ/คุณลักษณะเด่น และผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเด่น

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินที่ 2: รายงานภายในพ.ค.)		ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในพ.ค./รอบประเมินที่ 2: รายงานภายในพ.ย.)											
ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนเข้า: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตรงพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินตนเอง	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ระยะเวลาที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือ ระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเอง	*คะแนนประเมินการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
1	นายโสฬส นิชอนารถ	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
2	นางสาวจันทิมา ศรีสุข	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
3	นายอนุชา ปานอุทัย	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
4	นางสาววิมลรัตน์ แก้วเกษ	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
5	นางสาวอารีย์ กุฬลพ	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
6	นายบัณฑิต เล่งพัชร	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					
7	นายประเสริฐชัย กิ่งทัพหลวง	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61					

8	นายมนตรี กำลิ่งแพทย์	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
9	นายวีระศักดิ์ กาญจนภักดิ์	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
10	นายศรีนัย ปริระพันธ์	ข้าราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
11	นางสดดี ภูวิษยะพล	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
12	นางพิมพ์พรพรณ แล่งเพชร	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
13	นายสมภาร พยอมหอม	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
14	นายไอศูรย์ ฉันทิชาพันธ์	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
15	นายสมภาร ปรบมบุรี	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
16	นายศุภกร ทองมี	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
17	นายคำนิง ยอดเพชร	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
18	นายอภิวัฒน์ ฤทธิพันธ์	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
19	นายอนุกุล ขวัญอ่อน	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			
20	นายสุรเชษฐ แก้วแดง	พนักงาน ราชการ	การพัฒนาการผลิตโคเนื้อ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	3	3	หน่วยงานกรมจัด อบรมเอง	ส.ค. - ก.ย. 61			